
sþ. 174. Fyrirspurn [161. mál]
til samgönguráðherra um snjómokstur.

Frá Ragnari Arnalds.

Er ekki orðið tímabært að heimila snjómokstur á hringveginum og meginleiðum út frá
honum til stórra þéttbýlisstaða a.m.k. þrisvar í viku?

Hver væri kostnaðaraukningin sem af þessu leiddi miðað við snjómokstur undanfarna
þrjá vetur?


